



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

รายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 รายงานกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์	ประธานกรรมการ
2. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายชนิดย์ ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
4. นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายโกวิท ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ
6. นายพนพล ชาริรัตน์วิบูลย์	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชัย รุจิตานนท์	ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
2. นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร	ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสแซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด
3. นายกระเชม กัณจามณี	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

เริ่มการประชุม

นายณรงค์ ชาริรัตน์วิบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม โดยประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แถลงว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 8,018 ท่าน มีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 2,799,996,084 หุ้น จัดแบ่งตามหมวดผู้ถือหุ้นได้ดังนี้ครับ

1) นิติบุคคลต่างประเทศ	จำนวน	27,242,320	หุ้น
2) นิติบุคคลในประเทศ	จำนวน	153,831,100	หุ้น
3) บุคคลต่างประเทศ	จำนวน	95,200	หุ้น
4) บุคคลในประเทศ	จำนวน	2,618,827,464	หุ้น

โดยเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงจำนวนทั้งสิ้น 2,687,336,364 หุ้น



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น จำนวน 228 ท่าน มาร่วมประชุมด้วยตนเอง 121 ราย รวมจำนวนหุ้น 16,199,520 หุ้น มาร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ 107 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,812,216,904 หุ้น และไม่มาร่วมประชุม 971,579,660 หุ้น นับรวมเป็นจำนวนหุ้นมาร่วมประชุม มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 6 คน ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประทานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,773,994,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9580
ไม่เห็นด้วย	314,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0177
งดออกเสียง	430,440	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0234

มติที่ประชุม ประทานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 18 มกราคม 2559

วาระที่ 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

มติที่ประชุม ประทานกรรมการสรุปที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

คุณอุดมศักดิ์ ผมอยากสอบถามตามที่คุณณรงค์บอกว่า รายได้ลดลงจากไบโอดีเซล เป็นการลดลงจากปริมาณหรือราคาครับ คือจากการขายของได้ลดลงจากปริมาณหรือว่ายัง ไรครับ

คุณณรงค์ ทั้ง 2 ส่วนครับ ราคาด้วยและปริมาณด้วย

คุณอุดมศักดิ์ และปัจจุบันล่ะครับ

คุณณรงค์ B7 ครับ แต่ในคำว่า B7 ส่วนผสมนี้เขาก็ผสมประมาณ 6.5 นะครับ เพราะว่าเขากำหนดให้ 6.5 -7 นะครับ

คุณอุดมศักดิ์ เดิมมีช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเขาให้เซฟเรอิ่งน้ำมันปาล์ม เนื่องจากตอนนั้นน้ำมันเริ่มขาดแคลนเขาให้ปรับเป็น B5 ไซ้ใหม่ครับ มันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมจำได้ ประมาณปีเศษๆ นอกจากนั้นก็ค่อยๆปรับมาเป็น B7

คุณณรงค์ 2 ปีที่แล้ว จาก B5 ก็มาเป็น B7 คืออย่างนี้นะครับ คือรัฐบาลกำหนดไว้ว่า ในการเติมไบโอดีเซลให้ตั้งแต่ 1-7% อย่างนี้เลยอยู่ที่ว่าบริษัทน้ำมัน เขาจะเติมเท่าไรในสูตรของเขาว่าจะเติม 3% ก็ได้ หรือ 2% ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน 7%

คุณอุดมศักดิ์ โอเค เมื่อทางคุณณรงค์ชี้แจงว่า ผลประกอบการปีที่แล้วปี 58 ไบโอดีเซลมันลดลงแล้วมาถึง ณ ปัจจุบัน เนื่องจากคุณไม่ได้รายงานเป็นไตรมาสผมเลยมองภาพไม่ออกเลยว่า ตอนนี้ยอดขายเป็นยังไง สถานะเป็นยังไง เพราะตอนนี้เหมือนพวกผมตาบอด อยากให้พูดคร่าวๆหน่อยว่า สถานการณ์ตอนนี้มันแย่งหรือเท่าเดิม ถึงไม่เป็นตัวเลขก็น่าจะพูดในลักษณะนี้ได้หรือเปล่า

คุณณรงค์ ได้ครับ คือสถานการณ์ดีขึ้นครับ ตัวเลขยอดขายของปัจจุบันก็ดีกว่าเดิมแล้วที่ราคาขายก็ดีกว่าเดิมในปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น ผมมาประชุมด้วยตัวเอง 260,000 และเพื่อนมาอีก 2 แสนกว่ารวมเกือบ 5 แสนหุ้น ผมไม่กังวลหรือครับ เพราะ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

อนาคตประเทศไทยเราต้องดีขึ้น ท่านเคยมีปันผลแล้วก็ยังมีปันผลปีนี้ ผมเชื่อใจครับ ผมมอบอำนาจให้คุณ โกวิท ณะเนนทั้งหมดใส่ให้คุณ โกวิท บริหารต่อท่าน ไม่ต้องห่วงว่าประเทศไทยเราจะไม่ดี ตอนนี้ น้ำมันก็ใช้มากเพิ่มขึ้น ขอบคุณครับ

คุณกัลยา ผกากรอง เป็นอาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน จะขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าในเรื่องของการสรรหา ผู้สอบบัญชีที่จะมาดูแลเรื่องปี 57 นั้นจะอยู่ในวาระไหน อนุญาตให้ถามในวาระ 2 ได้เลยไหมคะ

คุณณรงค์ อยู่ในวาระที่ 7 ครับ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,747,907,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3814
ไม่เห็นด้วย	28,829,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5101
งดออกเสียง	1,926,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1085

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คุณพิชญ เห็นท่านประธานบอกว่างบการเงินอันนี้ ซึ่งพวกเราไม่ได้รับนะครับ ปกติจะมีฉบับเต็มให้พวกเรา นี่คำถามที่ 1 นะครับ ต่อไปผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ได้บอกความคิดเห็นใหม่ครับ กรุณาบอกให้ละเอียดหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น ก็เขาตรวจสอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันจะเหมือนปีที่แล้วนะครับ โปรดให้คำกระจ่างหน่อยครับ เราจะได้ทราบว่าอันนี้มีผลกระทบอะไรกับทางเราในฐานะผู้ถือหุ้น

คุณสมศักดิ์ (ที่ปรึกษาทางการเงิน) เรียนผู้ถือหุ้นในส่วนของผู้สอบบัญชี กรุณาอยู่ที่หน้ารายงานของผู้สอบบัญชี อาจจะอยู่ในเล่มนี้ หรือจากข่าวบริษัทที่เผยแพร่ไปแล้ว ทางเรามีสำเนาให้

คุณอุดมศักดิ์ ผมเคยไหลดจากอินเทอร์เน็ตมาจะเป็นงบการเงินรวม เอาอย่างนี้ นะครับผมขอตอบนักลงทุนว่าสาเหตุที่สำนักงานตรวจสอบบัญชียังคงคอมเม้นต์นี้ไว้ เป็นผลมาจากปี 57 เราต้องไปแก้ที่ต้นตอปี 57 ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขปี 58 ต่อเนื่องได้ เพราะฉะนั้นปี 58 จริงๆ ไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันเริ่มมาจากปี 57 ฉะนั้นคงต้องตอบให้เข้าใจแบบชาวบ้านว่ามันเป็นปัญหาต่อเนื่อง

คุณสมศักดิ์ งบแรกที่เราจะคุยในวันนี้ คืองบของ AI เราจะมีทั้งงบเดี่ยวของ AI เป็นงบที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทร่วมที่เราเข้าไปลงทุน ที่ผู้สอบบัญชีเองไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม เพราะฉะนั้นบริษัท AI ต้องมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทร่วม ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ส่วนงบการเงินรวมของ AI ก็รวมงบการเงินรวมของบริษัทย่อยอยู่ ซึ่งบริษัทย่อยมีประเด็นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินรวมให้ก็คือ AIE สิ่งที่ทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นก็จะมีเหตุผลเขียนอยู่ในหน้ารายงาน เหน็บในกรณีไม่แสดงความคิดเห็น ที่อาจจะมียกข้อบกพร่องกำไรขาดทุน งบปี 57 ไม่แสดงความคิดเห็นแล้วทางบริษัทเองก็ได้มีการปรับปรุงใหม่ รายการที่ปรับปรุงใหม่ก็ยังไม่มีการตรวจสอบ เพราะฉะนั้นเรื่องทั้งกำไรขาดทุนของปี 58 ก็จะมีผลกระทบมาจากปี 57 ของยอดยกมาที่ไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งอาจจะมียกข้อบกพร่องกำไรขาดทุนรวมอย่างเป็นสาระสำคัญ ก็จะทำให้งบในปี 58 ไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วย ส่วนในปี 57 ที่ผู้สอบไม่แสดงความคิดเห็นทางบริษัทเองก็ไม่ได้ปรับปรุงงบปี 57 ใหม่ตามที่ปรากฏในงบการเงิน แล้วที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุในลักษณะการแก้ไขข้อผิดพลาด ในส่วนของบริษัทย่อยเครือ AI ได้รับหนังสือจากฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน สำนักงาน กลต. สอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปี 57 จนถึงวันที่ในรายงาน ผลการพิจารณาจากสำนักงาน กลต. ก็ยังไม่สิ้นสุด หมายความว่า อาจจะมียกข้อบกพร่องกำไรขาดทุนด้วยเช่นกัน ผลจากการพิจารณา ณ ปัจจุบัน ยังไม่สิ้นสุด ในส่วนของปี 58 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลผลิต ซึ่งทาง



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ตลาดเองก็ได้สอบถามและทางบริษัทก็ได้ชี้แจงไปตอนนี้ แต่ตอนนั้นก็ยังมีผลในเรื่องของคิวที่มันผิดปกติ จากเรื่องตรงนี้ก็ทำให้เรื่องงบกำไรขาดทุน ผู้สอบบัญชีจึงไม่แสดงความเห็น ส่วนในแง่ของงบแสดงฐานะการเงินรวม ก็เป็นส่วนที่ทางผู้สอบบัญชีเอง ก็มีความเห็นแบบมีเงื่อนไข คือทางผู้สอบบัญชีก็ตรวจสอบว่าวิธีตรวจสอบของเราสามารถจะตรวจสอบอะไรได้ แล้วก็จะตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน กลด. ที่ชี้แจงมาก็อาจจะจะมีผลกระทบ แต่ผลกระทบอันนี้ผู้สอบพิจารณาแล้วน่าจะแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของงบแสดงฐานะการเงินรวม หลักๆก็ทำนองนี้ละครับ ไม่ทราบว่าคุณถือหุ้นอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

คุณประเสริฐ

ผมขอติและชมไปพร้อมๆกันก่อน ขอชมว่าที่บริษัทได้ย้ายมาประชุมในกรุงเทพแบบนี้มันดีมากและผมคงจะมาประชุมอย่างแน่นอน ขอให้การมาประชุมในกรุงเทพเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปไม่อยากจะเป็นที่ออฟฟิศ ซึ่งที่ออฟฟิศมันห่างไกลและไม่มีเส้นทางจราจรที่สะดวก รถไฟฟ้า รถใต้ดินก็ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นผู้ประชุมจึงไปค่อนข้างยาก ก็ขอให้มาประชุมในกรุงเทพอย่างนี้ตลอดไป ขอติ เมื่อมาประชุมที่นี้แล้วน่าจะจะมีเจ้าหน้าที่มาติดต่อทางโรงแรมแล้ว น่าจะบอกได้ว่ามีการประชุมที่ห้องไหน อาคารไหน ไม่จำเป็นต้องเดินวนหาอย่างนี้เกือบครึ่งชั่วโมง นี่คือข้อดีที่อยากให้ปรับปรุงในปีต่อไป ส่วนด้านงบการเงินตรงนี้ แสดงว่า จากการที่บริษัทมีปัญหาทำให้ไม่สามารถแสดงงบมาเป็นผลมาจากบริษัทลูกคือ บริษัท AIE ไข่ใหม่ครับ แต่ตัวบริษัทแม่คือ บริษัท AI ไม่มีปัญหาจากการแสดงฐานะการเงินถูกต้องไหมครับ

คุณสมศักดิ์

จากที่เรียนว่างบของ AI จะมีการแสดงเงื่อนไขกับบริษัทร่วมลงทุน ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จบหลายตัวก็เป็นทำนองนี้ครับ

คุณประเสริฐ

คือที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่มีการแสดงงบการเงินจะทำให้ราคาหุ้นทางตลาด ไม่สามารถทำอะไรได้ คือต้องอยู่นิ่งๆมาตลอด ถ้าเหตุมันมาจากบริษัทลูกตัวเอง AIE ก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุ ซึ่งก็คือ บริษัทลูก จากอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีไข่ใหม่ครับ

คุณณรงค์

ใช่ครับ

คุณประเสริฐ

ถ้าใช่แล้ว ณ ปัจจุบัน อยากทราบว่าผู้สอบบัญชีใหม่ ได้เคลียร์ปัญหาของ AIE เข้าที่หรือยัง และสามารถทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อบริษัทแม่ ซึ่งสามารถให้ราคาหุ้นให้เป็นไปตามความเป็นจริงที่เป็นไปตลอดได้ไหมครับ

คุณสมศักดิ์

ผมขออนุญาตตอบประเด็นนี้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวาระที่ 7 ก็ได้ครับ ไม่จำเป็นก็อดใจ ผมขออนุญาตอธิบายผู้ถือหุ้นว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว ประมาณเดือนสิงหาคม กันยายน ประมาณนี้ เรามีโอกาสได้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ANS เข้ามาตรวจสอบงบปี 2558 ครั้งนั้นก็มีการอธิบายความคืบหน้าไประดับหนึ่งแล้ว ในวันนี้ผมก็เข้าใจว่าผู้ถือหุ้นอดใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับ AI และจะเกิดขึ้นกับ AIE ที่ผ่านมาระหว่างกันอย่างหนัก แล้วก็มีภาระปัญหาเป็นลำดับ ผมขออนุญาตเรียงเป็นลำดับเพื่อท่านจะได้เห็นภาพนะครับ วันนี้เองก็ต้องถือว่าผู้สอบการเงินของปี 2557 ไม่แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีเดิม ทาง ANS ยังไม่ได้รับที่จะเข้าไปตรวจสอบ ณ วันที่ที่ผ่านมาระหว่าง ANS ถือว่าเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ในการเข้ามาตรวจงบในปี 2558 เรามีโอกาสได้คุยกันนานกันว่าเป็นไปได้ไม่ว่าทาง ANS รวมทั้งเรามีโอกาสได้เข้าไปพบสำนักงาน กลด. พร้อมกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ทาง ANS จะช่วยที่จะเข้ามาตรวจสอบงบการเงินของปี 2557 ใหม่ แต่ก็มีทางได้พูดคุยกัน ผมขออนุญาตอธิบายว่าทาง ANS เองก็ถือว่ายังไม่เคยได้เข้ามาศึกษาความพร้อมของระบบควบคุมภายใน ความพร้อมของบัญชี ความพร้อมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ของทั้งบริษัท AI และ AIE เพราะฉะนั้นผมเข้าใจทาง ANS ว่ายากที่จะตอบรับที่จะเข้ามาดูปัญหาที่ผู้สอบเดิมและตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอ และความมั่นใจเพียงพอที่จะเข้ามาออกความเห็นกับผู้สอบเดิมที่ไม่แสดงความเห็นไว้ ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเกิดความล่าช้า เพราะว่าเราต้องให้ทาง ANS ทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยในปี 2558 ตรวจจบในปี 2558 ก็เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้เคลียร์ ซึ่งทางผมก็ได้คุยกับทาง ANS ว่าถ้าที่ตรวจในปี 2558 แล้วที่พบสิ่งผิดปกติ ทั้งในรูปแบบของผู้บริหาร สภาพแวดล้อม บัญชี ระบบควบคุมภายในของบริษัท จะตรวจจบในปี 2558 ปีเดียวจะไม่ต้องดำเนินการเป็นผู้สอบบัญชีต่อ ก็จะเป็นปัญหาต่อไปไม่จบสิ้น ระบบทาง ANS ก็แตกต่างไปจากผู้สอบบัญชีเดิม ที่ผ่าน



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

มาที่การปรับปรุงทั้งที่บัญชีของบริษัท ทั้งผู้สอบบัญชีและยังมีการให้คำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล เพื่อการตรวจสอบให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ถ้าของเดิมยังไม่ดีพอวันหนึ่งปี 2558 ระบบจัดเตรียมข้อมูลทำบัญชีเพื่อการตรวจสอบทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก ก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆเรื่อง เพื่อทำให้มีความสมบูรณ์ ความเชื่อมั่นกับทางผู้สอบบัญชีมากยิ่งขึ้น ก็ดำเนินการไปแล้วและเป็นที่มาของงบปี 2558 ที่มีประหลาดในวันนี้ เพื่อจะขอคำอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยมีเงื่อนไขอย่างที่ท่านได้เรียนก็คือ ว่ายังมีปัญหาสืบเนื่องจากงบปี 2557 อยู่ก็ทำหึ่งงบปี 2558 ไม่แสดงความเห็นแต่ผมอธิบายต่อเนื่องก็คือว่าทาง ANS ได้คุยกันว่างบ ณ สิ้นปี หรืองบดุล ทางผู้สอบบัญชีก็มั่นใจในงบตัวเลขสิ้นปีที่เป็นงบสิ้นปีของ 2558 ทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก นั้นหมายถึง งบไตรมาส 1 น่าจะเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่ก็มีขอยกมาสรุปเหลือเพียงปัญหาเดียวคือ ปี 2557 เพราะฉะนั้นผมเข้าใจประเด็นว่าที่ผ่านมารองรับเรื่องจาก ANS ได้ตรวจปี 2558 และเราก็ได้มีการพูดคุยกันก็สืบเนื่องต่อไปเลยว่า เดิมทางสำนักงานทาง กลด. ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทชี้แจงตั้งแต่ปี 2557 ออก บริษัทชี้แจงไปทางสำนักงาน กลด. ทั้งหมด 7 ข้อ ข้อมูลที่ชี้แจงไปแล้ววันนั้นและข้อเท็จจริงที่วันนี้มีความคาดเคลื่อนอยู่พอสมควร นั้นหมายถึงว่า จะมีการตรวจปี 58 และทาง ANS ก็ต้องเข้าไปดูปี 57 ด้วยบางเรื่องก็เห็นว่าที่แจ้งไปกับทางสำนักงาน กลด. มีการอัปเดตกับผู้ถือหุ้น หลังจากวันนี้บริษัทจะมีการชี้แจงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปี 2557 ใหม่ไปแทน 7 ข้อที่เคยแจ้งไปนั้นหมายถึงว่า โจทย์ก็จะชัดเจนขึ้น หมายถึง 7 ข้อที่เคยแจ้งเป็น 7 ข้อที่มันไม่สอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริง ดังนั้นทางผู้สอบเข้าไปดูแล้วมันไม่สอดคล้องก็ไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปตรวจ นอกจากว่าคำถามที่ตั้งกับสิ่งที่มันเป็นมันคนละเรื่อง เพราะฉะนั้นในวันนี้คำถามที่ตั้งเกิดขึ้นใหม่ โดยหลังจากวันนี้จะมีการไปปรับหนังสือที่สำนักงาน กลด. และบริษัทจะชี้แจงข้อผิดพลาดในปี 2557 ใหม่ควบคู่กัน วันนี้จะได้มีการเตรียมเอกสารคำแนะนำของทาง ANS เพื่อจะได้ให้ความมั่นใจว่าเอกสารข้อมูลที่จะสอดคล้องกับคำชี้แจงใหม่ มีการเตรียมพร้อมจะให้ตรวจและสามารถตรวจได้หรือไม่ บริษัทจะใช้เวลาในการดำเนินงานเรื่องนี้ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนหน้า คือเดือนพฤษภาคม นั้นหมายถึงว่าพอสิ้นเดือนพฤษภาคม เราจะกลับมาคุยกับ ANS ใหม่เพื่อจะบอกว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ตรวจ โจทย์ที่เปลี่ยนไปที่เคยแจ้งกับสำนักงาน กลด. ไว้ และเราจะเข้าไปคุยกับทางสำนักงาน กลด. ใหม่ เพื่อจะได้ให้ ANS มั่นใจว่าตรวจได้หรือไม่ โดยตอบคำถามที่จะแจ้งใหม่ได้หรือไม่ แล้ววันนั้นก็คงจะมีความสับสนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นของปี 2557 ที่บริษัททราบแล้วว่าข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้น ก็เป็นที่มาว่าทำไมงบปี 2557 ที่เปรียบเทียบกับปี 2558 ถึงเกิดการปรับปรุงและทาง ANS ก็จะเขียนว่ายังไม่ผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจตัวเลขนั้น แต่นั่นหมายถึง บริษัทได้ปรับปรุงแล้วเสร็จแล้ว ตัวเลขปี 2558 ที่มีคิวอย่างมาก ทางบริษัทก็มีการดำเนินการเอกสารเพื่อให้มีการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดได้ แต่ยังไม่ผู้สอบเข้าไป เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าหลังจากสิ้นเดือนพฤษภาคมเรามีการชี้แจงตั้ง โจทย์กับทางสำนักงานใหม่และผู้สอบซึ่งเราคิดว่าถ้าบริษัทเตรียมเอกสารที่สามารถทำให้ ANS มั่นใจว่าจะเข้าไปตรวจสอบตัวเลขที่มีการปรับปรุงไว้ได้ก็จะมีโอกาสที่ทาง ANS จะเข้ามาตรวจสอบตัวเลขนั้นได้ ในวันนี้ยังไม่ตอบรับและทาง ANS ก็ยังไม่ได้ตอบรับทางบริษัทว่าจะเข้าไปทำ ก็รอถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพื่อบริษัทจะได้นำเอกสารข้อมูลที่เตรียมให้ทาง ANS มั่นใจที่จะเข้าไปดู เพราะฉะนั้นผมคิดว่าภายในไม่เกินเดือน 6-7 ก็คงจะมีความชัดเจน ทางบริษัทก็จะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณประเสริฐ

คุณสมศักดิ์อธิบายได้เข้าใจดี ถ้าเดือน 6-7 ท่านทำงาน เดือน 8 เราขอประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งที่ทางบริษัทไม่ต้องใช้เงินมาก ไม่ต้องเสียอะไรมาก แค่เราไปฟังแล้วเราก็พอใจ ท่านวิเชียรเป็นถึงพลเอก ร้อยตรีพลเอก ไม่มีการผิดพลาดเลย ผมเปิดประวัติท่านแล้ว ท่านเป็นคนที่ดีมาก

คุณพรเทพ

เหตุการณ์ข้างต้นนี้เป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหาร ผมมองว่าสิ่งที่ที่ปรึกษาทางการเงินบอกว่า เหตุที่ตั้งกับเหตุที่แก้มันต่างกัน ในฐานะผู้ถือหุ้นผมก็ งง ว่า ทางบริษัทเห็นปัญหาของตัวเองกับที่ชี้แจงออกไปมันคนละประเด็นตั้งแต่ปี 57 แล้วสิ่งที่ผมมองว่ามาตรฐานบัญชีที่ถือกัน โดยออดิเฟิร์ม มันก็มีมาตรฐานของเขาอยู่ นั้นหมายความว่าสิ่งที่เขาได้คอมเม้นไป บริษัททำไม่ได้หรือทำไม่ได้ไม่เข้ามาตรฐานหรือเปล่า ช่วยชี้แจงประโยคนี้นี้ด้วยครับ



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

- คุณวิชัย** ในส่วนของผู้สอบบัญชี เห็นว่า ในเรื่องของการกำหนดขอบเขตเกิดจากอะไร และจากการพูดคุยกับทาง กลด. ก็พยายามจะให้ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้ซึ่งบการเงินให้มันชัดเจน การที่งบการเงินของปี 57 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ก็จะมาให้เหตุผลว่าเกิดจากระบบการควบคุมภายใน ซึ่งปกติมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จัดให้ ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบได้ แล้วถ้าเกิดตรงนั้นเป็นจุดที่ผู้ตรวจสอบบัญชีปี 57 ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ก็จะพิจารณาได้ว่าเป็นลักษณะของการจำกัดขอบเขตโดยฝ่ายบริหารหรือทางสถานการณ์
- คุณพิชญ** ผมเข้าใจปัญหาที่คุยทั้งหมดแต่ที่จะถามเพิ่มเติมคือ ปัญหาที่เป็นมา 2 ปีแล้วและก็เรื่องใหญ่ๆ ก็คือ AIE ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก และเท่าที่สรุปในหน้า 38 ก็บอกว่ามันมี 13 ล้านบาทที่ค้นพบ แต่ที่ผมอยากจะถามว่า ถ้าวันนั้นเป็นหลักใหญ่จริงๆ ของปัญหาทั้งหมดนี้ มันเป็นปัญหาที่จะต้องทำซึ่งปัญหาเป็นมา 2 ปีแล้ว เนื่องจากบริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้มีการทำอะไรบ้างหรือเปล่า ผู้บริหารของบริษัทนี้ทำหลักฐานทางการเงิน โดยตัวเลข 13 ล้าน ผมขอขอบคุณที่ท่านเปิดเผย ผมว่าน่าจะสะสางเรื่องนี้ให้เสร็จไปเลย เรื่องจะได้ดำเนินต่อไปได้ และอยากจะถามว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบริษัทนั้นหรือเปล่า เพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องเมื่อเรารู้ปัญหาแล้ว
- คุณกัลยา** ดิฉันดูในรายงานของผู้สอบบัญชีหน้า 3 อยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้สอบบัญชีว่า งบเฉพาะงบเดียวของ AI นั้น ปัญหาที่คิดที่ไม่สามารถที่เป็นการรับรองแบบมีเงื่อนไข ดิฉันอยู่ที่เรื่องเงินลงทุน 5.4 ล้านใช่ไหมคะ
- คุณสมศักดิ์** การที่งบของ AI มีเงินลงทุนในบริษัทรวม เราก็ไปดูทั้งหมดหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 ก็จะมีรายละเอียดของเงินลงทุนบริษัทรวม พีพีซี เอเชีย อินซูลเลเตอร์ บริษัทที่เราลงทุนไปเป็นเงินตั้งแต่ราคาตัวแรก 66 ล้านบาท ปัจจุบันงบการเงินของ พีพีซี เราถือหุ้นอยู่ 25% ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีอื่น คือเราไม่ได้ไปควบคุมและข้อมูลที่เรารู้ได้มาก็ได้มาจากงบการเงินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบของ พี.พี.ซี ก็ยังไม่ได้ตรวจสอบ ก็เลยมีความจำเป็นว่า งบตัวเลขที่มีผลกระทบ เราไม่ได้พบผลกระทบจากงบดุล เราเอาผลประกอบการของบริษัทรวมมาบันทึกอยู่ในงบกำไรขาดทุนของ AI เป็นงบที่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจ ต้องมีเงื่อนไขในข้อนี้
- คุณกัลยา** ดิฉันเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีตอบ แต่ดิฉันแค่อยากจะขำว่าดิฉันเข้าใจงบของ AI นั้นคือทุกอย่างถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นแต่ปัญหาเรื่อง 5.4 ล้านบาทที่ท่านนั่นเอง เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ คือที่ตั้งเงื่อนไขเพราะ 5.4 ล้าน แล้วถ้าไม่มีคือไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้นใช่ไหมคะ
- คุณสมศักดิ์** ถ้าของงบเดียว AI ก็ใช่ครับผม
- คุณณรงค์** ขอให้ผู้ถือหุ้นลง มติ ในวาระที่ 3 ด้วยครับแล้วส่งคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทครับ
- คุณอุดมศักดิ์** ผมอยากถามคุณสมศักดิ์ว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ไปประชุมที่เอเซียนที่ออฟฟิศ ผมเคยถามคุณสมศักดิ์ด้วยคำถามที่ว่า คุณสมศักดิ์กับทีมงานบริหารเข้าใจหรือเปล่าว่า ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร แล้วคุณสมศักดิ์ก็ตอบผมว่า รู้แล้วครับ แล้ววันนี้คุณบอกต้องส่งไปที่ กลด. เพื่อจะพิจารณาอีก คือตอนนี้เราเจอปัญหาใหม่หรือเกิดปัญหาไปจากเดิมหรือเปล่าครับ
- คุณสมศักดิ์** ปัญหาที่เคยทราบแล้ว เราได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปบ้างแล้ว พอบริษัทมีการเตรียมเอกสารที่จะให้ผู้สอบเข้าไปทำงานได้ ผู้สอบก็ต้องกำหนดว่าวิธีการที่จะเข้าไปตรวจ ซึ่งเป็นผู้สอบที่ยังไม่เคยทำงานจะตรวจโดยวิธีการไหน จะตรวจโดยใช้วิธีอะไร และเอกสารข้อมูลของบริษัทเตรียมไว้ให้มีเท่านี้ แล้วตรวจได้ขนาดไหน นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารกับทางสำนักงาน กลด. ว่าเอกสารที่มีและวิธีที่จะดำเนินการจะมีคำแนะนำหรือมีคอมเม้นเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ ถ้าถามว่าการเข้าไปพบสำนักงาน กลด. จำเป็นไหม คือไม่จำเป็นเลยแต่ที่เราทำ เพราะเราต้องการให้การแก้ปัญหาไปทีเดียวยุ่ให้จบ
- คุณอุดมศักดิ์** แล้วก็อีกคำถามหนึ่ง คือ ผมสังเกตการรายงานงบอะไรต่างๆ ทั้งของ AI และ AIE จะต้องทำเรื่องต่างๆ ตลอด แล้วให้เหตุผลมาว่า เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานของรัฐ ผมรู้สึกว่าการแปลงานนี้มันมีปัญหาภายในหรือเปล่า



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณธนิตย์

ที่เราแจ้งไปว่าเรามีความจำเป็นต้องส่งงบหลักๆแล้ว คือทาง กลด. แล้วทางตลาดหลักทรัพย์จะไม่รับรองงบอันนี้ที่ผู้ตรวจสอบไม่แสดงความเห็น หมายถึงว่า เราไม่สามารถส่งงบอันนี้ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ผ่านเข้าไปได้ ซึ่งผมใช้เวลาานานเจรจากับทางสำนักงาน กลด. เป็นเวลาอยู่นานพอสมควรจนเขายอมรับ เพื่อให้เราส่งงบผ่านระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเราที่ล่าช้า คือเราพร้อมที่จะส่งทุกอย่างแล้ว แต่เขาไม่รับจนเราต้องแจ้งเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำ เขาก็จะใช้เวลาในการพิจารณาอยู่นานสมควรกว่าเขาจะยินยอมให้เราส่งงบผ่านระบบออนไลน์ได้

คุณศิริพร

เราจะมีการซื้อขายทางตลาดหลักทรัพย์อยู่ใหม่ แล้วก็จะใช้บริหารขนาดไหนที่จะเข้าไปซื้อขายในตลาดได้ต่อไป จะใช้เวลาอีกกี่เดือนก็ปี ขอบคุณค่ะ

คุณสมศักดิ์

ขออนุญาตตอบตามหลักเกณฑ์นะครับ คือตามหลักเกณฑ์ที่เคยเรียนตอบไปแล้ว สมมติว่าผมจินตนาการว่างบปี 57 แก้ไขไปแล้ว ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทางบริษัทจะต้องออกงบปี 58 ใหม่หรือเปล่า เอาเป็นว่างบล่าสุดที่ผู้สอบไม่ได้มีเงื่อนไข คือแสดงความเห็นรับรอง ส่งเมื่อไหร่อย่างน้อยต้องมีถึง 2 งบ หมายถึง 2 ไตรมาส และตลาดหลักทรัพย์ก็คงจะต้องมาพิจารณาอีกที่ว่าการส่งบนั้น บริษัทได้แก้ปัญหาคือเหตุ คือหมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรแล้วปัญหานั้นได้แก้แล้วมีความมั่นใจว่าหลังจากที่มีการให้กลับมาซื้อขายอีก ปัญหาเดิมจะไม่เกิดขึ้นอีก ก็คงจะต้องดูอย่างน้อย 2 ไตรมาส

คุณกัลยา

ถ้าไม่มีใครมารับทำปี 57 ของทั้ง AI และ AIE จะทำอย่างไร

คุณณรงค์

ยังงี้ก็ต้องหาวิธีการทำให้ได้ครับ

คุณอุดมศักดิ์

ในส่วนของ AIE เริ่มขาย IPO ปลายธันวาคมปี 56 เอาเข้าตลาดปี 57 ซื้อขาย 27 มกราคม ด้วยราคา 4.75 พอสิ้นปี 57 งบไม่แสดงความเห็น คือผมสรุปไปทำไมไลน์ขึ้นมา เพื่อจะรวบรวมทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น อย่างที่นักลงทุนได้บอกว่าถูกจำกัดของเขตโดยผู้บริหาร เหมือนกับว่า ความเสี่ยงและปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุน แต่มันเหมือนมีใครไปทำให้มันเกิดปัญหา

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,777,591,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2370
ไม่เห็นด้วย	49,678,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7175
งดออกเสียง	830,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0454

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ในปี 25589 จำนวน 2 คน ได้แก่ นายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ดร.วีรพัฒน์ เพชรบุปผ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการแต่ละคนดังนี้

5.1 นายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์

เห็นด้วย	1,741,418,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4162
----------	---------------	-------	---------------	---------



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ไม่เห็นด้วย	27,051,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5288
งดออกเสียง	973,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0550

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้งนายโกวิท ชาริรัตนวิบูลย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2 ดร.วีรพัฒน์ เพชรกุลปต์

เห็นด้วย	1,801,345,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5287
ไม่เห็นด้วย	26,161,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4310
งดออกเสียง	736,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0403

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมเลือกตั้ง ดร.วีรพัฒน์ เพชรกุลปต์ กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,775,315,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.0976
ไม่เห็นด้วย	51,868,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8368
งดออกเสียง	1,199,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0656

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

คุณอุดมศักดิ์

อยากสอบถามว่าในอนาคตในส่วนของคณะกรรมการมีโอกาสไหมที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นเหมือนอย่างบริษัทที่เขาทำอยู่ เช่น เขียนชื่อผ่านทางเว็บไซต์เข้ามาแล้วก็มีกรคัดเลือกแทนที่จะให้ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดให้

คุณณรงค์

เราได้เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของทางบริษัทด้วยไว้นานแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมาเสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีด้วยมติดังนี้

เห็นด้วย	1,825,494,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8420
ไม่เห็นด้วย	1,336,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0731
งดออกเสียง	1,552,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0849

มติที่ประชุม

ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมแต่งตั้งแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559

คุณนันทภัทร

ถ้าหากว่า ANS ไม่รับตรวจสอบปี 57 ทางบริษัทมีแนวทางจะอย่างไรบ้าง

คุณสมศักดิ์

ต้องหาผู้สอบอื่นและยังมีอีกหลายแนวทางในการแก้ไข สุดท้ายแล้วเป็นเป้าประสงค์แต่ที่ดำเนินการมาถึงทุกวันนี้ เรา มีความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่า คงไม่เกิดอย่างที่ท่านกังวลแล้วสิ่งที่ดำเนินการทางแก้ปัญหาปีกว่าๆ ผมเชื่อว่าท่านอาจมี



บริษัท เอเชีย อินซูลเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

ความกังวลในการที่ผู้ถือหุ้นอาจจะถูกเพิกถอนไป เรามีความเชื่อมั่นในวันนี้ว่าแนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมาถูกต้องแล้วและก็เห็นแนวทางว่าจะแก้ไขปัญหานี้ไปในทิศทางไหน เพราะฉะนั้นความกังวลตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นน้อยนะ ครับ ขอบขอบคุณครับ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณณรงค์

ตามที่ทางบริษัทได้แจ้งข่าวผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 มิได้มีท่านใดเสนอมาและทางบริษัทก็ไม่ได้มีวาระใดๆเพิ่มเติม โดยส่วนของวาระนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม ผมขอจบการพิจารณาวาระการประชุมในวาระนี้ครับ

คุณกัลยา

นี่เป็นคำถามที่ทางสมาคมได้รับมอบหมายให้ถามกับทุกบริษัทคือ เรื่องเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย การต่อต้านทุจริต ซึ่งจากการดูข้อมูลแล้วทางบริษัท AI ของเรานั้นยังไม่ได้มีการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับโครงการนี้ ดิฉันอยากเรียนว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ IOD กับภาคเอกชนไทย สถาบันด้วยกันจัดขึ้น เพื่อที่จะเชิญบริษัทที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เข้าร่วม ตัวโครงการต้องการที่จะทำ ให้การบริหารงานทางด้านประสิทธิภาพ CG ของบริษัทให้ดีขึ้น ก็เลยอยากจะเรียนเชิญให้บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการนี้ ก็ไม่ทราบว่าทางบริษัทนั้นมีนโยบายอย่างไรกับการเข้าร่วมโครงการนี้ ขอบคุณมากค่ะ

คุณธนิตย์

เจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเราก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว แล้วเราก็ได้ลงในรายงานประจำปีของเราไปแล้วด้วย แต่ที่ผ่านมาเราก็ไม่ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าไปร่วมลงรายชื่อในสมาคมไหน เพราะช่วงช่องทางที่ IOD จะชี้แจงมาหรือให้เราสมัครเข้าร่วมโครงการก็ไม่มี แต่ในเรื่องต่อต้านด้านการทุจริตเป็นเรื่องที่เราประกาศเป็นนโยบายไปแล้ว

คุณกัลยา

อยากเรียนว่า ถ้าบริษัทสนใจเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านทุจริต

คุณเพชร

สมมติว่างบการเงินปี 57 ไม่สามารถที่จะมีใครรับรองได้ก็จะแขวนป้าย SP ไปเรื่อยๆ และไม่ทราบว่าต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นหรือเปล่านั้น มีสิทธิ์ที่จะออกจากตลาดหลักทรัพย์หรือเปล่านั้น

คุณวิเชียร

ปัญหาที่ผ่านมาคณะกรรมการ AI และ AIE พร้อมทั้งพนักงานตรวจสอบก็ไม่ได้นั่งสนใจนะครับ ก็ได้ร่วมกันจัดการประชุม วางแผน เข้าไปตรวจสอบเร่งรัดแก้ปัญหาโดยตลอดตั้งแต่ปี 58 แล้วและการที่ได้ทาง ANS เข้ามาช่วยตรวจสอบบัญชีให้เรา ANS ก็มีความเอาใจใส่เข้ามาดูแลมีการแนะนำ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหา และยืนยันว่าทาง ANS ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทเรามีความน่าเชื่อถือ

คุณสมศักดิ์

การแก้ปัญหาเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าปัญหาจะแก้ไขเสร็จในเวลาใดและแน่นอนหรือไม่ แต่ ณ วันนี้เรากำลังดำเนินการมีความคืบหน้า แล้วถ้าจะให้ทาง ANS ไปรับรองงบปี 57 ก็คงจะไม่เป็นไปตามทิศทางนั้น เพราะผู้สอบเดิมนั้นก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้คุยกับทางสำนักงาน กสท. ไว้ก็อาจเป็นลักษณะของทางผู้สอบบัญชีเข้าไป Special Audit และพร้อมที่จะให้ผู้สอบบัญชีเข้าไปตรวจสอบแบบพิเศษ วันนี้โดยรวมทั้งหมดอยู่ในแผนงานแล้วก็มีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นขั้นตอน

คุณอุดมศักดิ์

ด้วยความเคารพคุณณรงค์แล้วก็คุณสมศักดิ์ ผมพอจะมองได้ว่าถ้าทุกอย่างเดินไปตามเกมส์ก็จะเสร็จสิ้นประมาณกลางปีหน้า เพราะว่า 3 เดือนหลังจากที่ทางคุณวิชัยมาดูแลให้ แต่พอ 3 เดือนจบก็ต้องไล่เก็บปี 59 ทั้ง AI กับ AIE ก็คงเข้าไตรมาสที่ 2-3 ผมอยากขอฝากผู้บริหารว่าอยากจะให้ทุ่มเทความสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะผมเองไม่อยากให้มีเรื่องมีราวกัน ไม่อยากให้ไปถึงทางตันจนถึงการเพิกถอนไป ซึ่งคุณจะต้องแก้ปัญหาและทางผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะต้องจับมือกัน ผมขอฝากคุณณรงค์ด้วยความเต็มใจและให้กำลังใจคุณณรงค์อย่างจริงใจครับ



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

- คุณพรเทพ** เท่าที่ฟังสิ่งที่บริษัทจะจัดหา Special Audit ขึ้นมาจัดการงบประมาณปี 57 ผมอนุมานว่า ASN ไม่เข้าร่วมในรายการนี้ใช่หรือไม่ครับ
- คุณวิชัย** ในส่วนของ ASN เป็นผู้สอบบัญชี ผมเป็นส่วนหนึ่งในของ ANS มีระบบการควบคุมการทำงาน กวด. เราจะมีมีการพิจารณาจากงานตรงนั้นในระหว่างที่เราตรวจปี 58 เราก็จะมีการศึกษาทั้งของงบปี 58 และในอดีตของปี 57 ด้วย แล้วเราก็ได้มีการพูดคุยหรือหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาของปี 57 ในการตรวจสอบของปี 57 มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยาก แต่ถ้าจะมีแนวทางอื่นอย่างเช่น ทางผู้สอบบัญชีก็เข้าไปหารือกับทาง กวด. เองก็หลายครั้ง การทำ Special Audit ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากกว่าการที่จะตรวจสอบใหม่ทั้งหมด ทางผู้บริหารก็เร่งรัดที่จะดำเนินการแก้ไขซึ่งเราก็กำลังรอข้อเท็จจริงและข้อมูลเพิ่มเติม
- (ผู้ถือหุ้น)** อยากทราบว่าปัญหานี้จะจบเมื่อไหร่ ถ้าเป็นไปได้ช่วยอัปเดตผู้ถือหุ้นเป็นระยะๆ
- คุณสมศักดิ์** ผมจะเรียงลำดับใหม่ใหม่จะครับ ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมบริษัทจะจัดเตรียม วันเอาวันนี้เลขดีกว่าครับ วันนี้บริษัทจะไปรับหนังสือจากทางสำนักงานของ กวด. เพื่อที่จะชี้แจง หลังจากมีหนังสือจากพนักงาน กวด. ออกมาบริษัทก็ต้องชี้แจงไปใหม่ภายใน 7 วันนั้นอย่าละเอียดย โง่ที่ชี้แจงในครั้งนี่ก็จะเป็นตัวบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นทาง ANS ก็จะพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอที่จะทำ Special Audit ใหม่ถ้าไม่เพียงพอ ANS จะมีวิธีการเข้าไป Special Audit ขนาดไหนแต่ก็คงจะเข้าไปขอคำแนะนำจากสำนักงาน กวด. อีกที
- (ผู้ถือหุ้น)** เนื่องจากมี ANS แล้วจะมีบริษัทไหนที่พร้อมเข้ามาเพื่อช่วยเหลือผู้ถือหุ้น ยิ่งเร็วก็ยิ่งดีขึ้น เพราะเรารู้ว่าต้องใช้เวลาก็คงพอสมควรในแต่ละไตรมาส
- คุณสมศักดิ์** ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เราเข้าใจในวิชาชีพ ผมบอกได้เลยว่าปีที่แล้วถ้าผมบอกว่าพี่วิชัยหรือ ANS เข้ามาช่วยในวันนี้คุณวิชัยได้ตอบแล้วว่า ไม่ Yes แล้วก็ No บริษัทจะต้องจัดเงื่อนไขว่าบริษัทจะต้องเตรียมอะไรก็จะอยู่ในพิจารณาว่าจะรับงานนี้หรือไม่ คำถามบอกว่าจะมีแผน 2 ใหม่ ผมขอบอกว่าถ้ามีเราก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ทางนี้ ANS ได้เข้ามาผมก็บอกว่าให้ ANS ได้เข้ามาสัมผัสถึงระบบข้อมูลการทำงาน สภาพแวดล้อมของบริษัทและงบปี 58 อันนี้เป็นสิ่งที่เดินการมาโดยควบคุม แต่ในวันนี้ที่ยังไม่รับและไม่ปฏิเสธก็คือรอดูก่อนว่าข้อมูลที่ได้มีการเสนอแนะอย่างไร
- คุณอุดมศักดิ์** อยากจะให้คุณณรงค์พูดถึงเรื่อง Business ของปีนี้ว่า เรื่องตลาดลูกด้วย อินซูเลเตอร์ต่างๆ มันเป็นอย่างไง มันดีขึ้นไหม มันเท่าเดิมหรืออะไรยังไงคือมันขายตัวขึ้นหรือเปล่า
- คุณธนิตย์** ธุรกิจลูกด้วยไฟฟ้าในปี 2559 เราได้เดินกำลังการผลิตเกือบ 100% แล้วบางโอกาสเราต้องกลับไปใช้เครื่องจักรที่โรงงานเดิมถ้าเปรียบเทียบกับจากปี 58 เราโตขึ้นมากพอสมควรนี่คือประเด็นที่ 1
ต่อไปประเด็นที่ 2 ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าเรามีสินค้าอยู่ชนิดหนึ่งเราได้จดทะเบียนเป็นสิทธิบัตร ซึ่งในปัจจุบันทางคณะกรรมการนวัตกรรมไทยได้อนุมัติให้สินค้าตัวนี้ขึ้นทะเบียนเป็นนวัตกรรมไทย ซึ่งทางภาครัฐได้ประกาศนโยบายออกมาแล้วว่า อันไหนที่เป็นนวัตกรรมก็จะได้รับการพิจารณาในการจัดซื้อเป็นส่วนพิเศษ ซึ่งได้ให้แต่ละหน่วยงานในภาครัฐให้ซื้อสินค้าตัวนี้ในงบประมาณ 10% ของงบประมาณที่ซื้อสินค้าในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจ ซึ่งผมคิดว่าจะเกิดขึ้นประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไปที่จะเห็นผลจริงส่วนในภาพรวมอื่นๆ มีการลงทุนในส่วนที่เป็น Solar Roof เป็นการติดตั้งบนหลังคาโรงงานซึ่งเราก็จะขอใช้สิทธิ ซึ่งสามารถนำมาเครดิตภาษีของบริษัทได้ประมาณ 50% ของเงินลงทุน ส่วนการลงทุนอื่นๆ ในธุรกิจลูกด้วยเองเราก็จะมีการปรับปรุงรายการบางส่วน เพื่อให้มีการประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมก็จะทำให้ผลกำไรดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะให้ผลตอบแทนในระยะสั้นก็จะตัดปัญหาเรื่องแรงงานเป็นบางส่วน สรุปแล้วในภาพรวมของปี 59 ธุรกิจลูกด้วยไฟฟ้าเราพูดได้เต็มปากว่าดีกว่าปี 58 ครับ
- (ผู้ถือหุ้น)** ไม่ทราบว่าผู้บริหารเองได้คิดเป็นทางเลือกใหม่กว่า ปัญหาทั้งหมด เนื้อร้ายชิ้นหนึ่งคือ บริษัท AIE เคยคิดใหม่กว่าถ้าเนื้อร้ายนี้มันมีทางที่จะตัดออกไปได้ไหม คือ ขายทิ้งหรือทำอะไรทิ้งไปเลย ไม่ทราบว่าทำได้ไหมและมันคือทางเลือกหนึ่งหรือเปล่า



บริษัท เอเชีย อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Asian Insulators Public Company Limited.

คุณณรงค์

ผมไม่ได้มองว่าเป็นเนื้อร้ายผมคิดว่ามันมีทางรักษา ผมเชื่อมั่นว่ามันจะกลับมาดีได้ในเร็ววัน ผมก็ขอสรุปแค่นี้ละครับ
อย่าเพิ่งคิดไปไกลไปถึงนั้นเลยครับ ใครมีคำถามอีกไหมครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา
ประชุมในวันนี้ละครับ และขอขอบคุณในความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ดีๆและสิ่งต่างๆ ที่ท่านได้พูดออกมาในวันนี้
ผมก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขครับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ธารีรัตนวิบูลย์)

บันทึกการประชุมโดย นางมัตติกา ฉันทสุวรรณ